



▲ ในระหว่างปิดภาคเรียนกลางปี น้องๆ เด็กกำพร้าได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษกับอาสาสมัครผู้ใจดี โดยน้องๆ ได้เรียนรู้ฝึกทักษะการเขียน การฟัง และพูดออกเสียงที่ถูกต้อง แล้วบรรดาคุณครูอาสาสมัครยังมีกิจกรรมสนุกๆ ที่ช่วยในการสอน ทำให้น้องๆ ทุกคนตั้งใจเรียนแบบไม่เบื่อ และเด็กทุกคนได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งการเรียนการสอนได้แบ่งเด็กๆ ออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้ เด็กรุ่นประถมศึกษาตอนต้นเรียนกับคุณครูอาสาสมัครเบ็คกี้ แม็คคานัม ชาวอังกฤษ, เด็กรุ่นประถมปลายและมัธยมต้น เรียนกับคุณครูอาสาสมัครเพอร์นิลล์ ลาวอร์เซ็น และลาร์เค่ ดาแวน์โคเซ็น ชาวเดนมาร์ก และเด็กมัธยม ศึกษาตอนปลาย เรียนกับคุณครูอาสาสมัคร มัลเทอ ฮิวเกิลไมเออร์ และคารารีน่า ไควเซอร์ ชาวเยอรมัน



▲ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยนักเรียนและน้องๆ รุ่นอนุบาลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ เพื่อศึกษาการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สามารถอยู่ได้อย่างพอมี พอเพียง พออยู่ และพอกิน จากคณะวิทยากร นำโดยเรตรีศุภชัย เกิดเจริญพร ในโอกาสนี้ น้องๆ ได้เรียนรู้จากการมองและสัมผัสกับของจริง รวมถึงกระบือ เป็ด ไก่ และถ่านหุงต้ม อีกทั้งยังได้ปลูกต้นไม้คนละต้นแล้วนำกลับมาดูแลต่อด้วย จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้เดินทางต่อไปยังวันเดอร์ฟาร์ม เพื่อชมสัตว์ต่างๆ เช่น กระต่ายและแกะ ขอบพระคุณทุกท่านที่แบ่งปันทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความสนุกให้กับเด็กๆ ตลอดกิจกรรมในครั้งนี้ครับ/ค่ะ



▲ ทุกๆ ครั้งในช่วงปิดภาคเรียน บรรดาเด็กๆ ผู้หญิงรุ่นชั้นมัธยมจะต้องได้รับการฝึกทักษะด้านการทำอาหาร เพื่อเป็นวิชาติดตัวเมื่อพวกเขาโตขึ้น ในครั้งนี้ก็เช่นกันคุณครูริตทากาได้สอนกลุ่มเด็กผู้หญิงที่อยู่ในความดูแลของคุณครูเองให้เรียนรู้ฝึกทำขนมในเมนู “ขนมเผือกหิมะ” ซึ่งเป็นอาหารว่าง น้องๆ ทุกคนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ เช่น การเตรียมเผือก หั่นใบเตย คั่วงาขาว เตรียมน้ำมันสำหรับการทอด และทำน้ำเชื่อมเคลือบในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งมีคุณเพอร์นิลล์ และคุณลาร์เค่ อาสาสมัครชาวเดนมาร์กช่วยร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อทำเสร็จแล้วเด็กๆ ก็นำไปให้สมาชิกในบ้านเด็กกำพร้าได้ชิมและติชม.. โดยส่วนใหญ่มีแต่ชม ทำให้เด็กๆ รู้สึกภาคภูมิใจ ทั้งสนุกและได้เรียนรู้เทคนิคการครัวระดับตัวไว้ด้วย ขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ นะครับ/ค่ะ



PATTAYA GAZETTE

บ้านเด็กกำพร้า พัทยา & โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
ฉบับที่ 20 : กรกฎาคม - ตุลาคม 2557



มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
ถุ ปณ. 300 ปณฝ. พัทยา ชลบุรี
20260

ที่อยู่ผู้รับ

สิ่งพิมพ์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ติดต่อได้ที่

ตุ ปณ. 300 ปณฝ. เมืองพัทยา ชลบุรี 20260
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 384 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.144
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038 423 468, 038 416 426
แฟกซ์ : 038 416 425, 038 716 204
อีเมล : info@thepattayaorphanage.org
เว็บไซต์ : www.thepattayaorphanage.org
www.facebook/pattayaorphanage



สุขสันต์วันคริสต์มาส

สวัสดิ์ปีใหม่ ๒๕๕๘



สุขสวัสดิ์ มงคลศรี ขึ้นปีใหม่
ขออวยชัย เฉลิมเกียรติ พิษณุพนธ์
หวังสิ่งใด สมดัง ห่วงกังวล
ทุกวี่วัน สุขสำราญ ทุกกาลเทอญ



▲ ด้วยรักและห่วงใย.. โอกาสครบรอบ 40 ปี บ้านเด็กกำพร้า พัทยา จัดงานการกุศล ณ โรงละครไทยหลังการ พัทยา มีการแสดงคอนเสิร์ตอะคูสติคของโจ-ก้อง นูโว พร้อมด้วยการแสดงชุดพิเศษของโรงละครไทยหลังการ, การแสดงชุด "รากไทย" ของบ้านเด็กกำพร้า, บัลเลต์จากโรงเรียนนริทธิย์ บางกอกแดนซ์ พัทยา, ดนตรีพิณแก้วของคุณวีระพงษ์ ทวีศักดิ์ เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของน้องๆ เด็กกำพร้า โดยมีบาทหลวงกฤษฎา สุขพัฒน์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อ ดร. สติเวน ชนะ กิติเกียรติศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนโนเครือมารีวิทย์ ซึ่งได้เกียรติมาเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทำให้ที่นั่งจำนวน 2000 ที่ของโรงละครฯ คุณอนชางเต็ม ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน นักบวชชาย-หญิง หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่าง ประเทศ โดยเฉพาะศิลปินทุกท่าน ซึ่งพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้มอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึกแสดงความขอบคุณเมื่องานสิ้นสุดลง ขอขอบพระคุณ ดร. สติเวน ชนะ และครอบครัวกิติเกียรติศักดิ์ มูลนิธิ เอช.เอช.เอ็น. เพื่อเด็กไทย ร้านอาหารเรือไม้ เดอะธารารีสอร์ท ตลอดจนคุณสุทธิกร เจียรไพฑูรย์ ผู้บริหารโรงละครไทยหลังการ ซึ่งกรุณาอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

จดหมายจากผู้บริหาร

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

“เข้ามาเพื่อศึกษา จากลาเพื่อรับใช้” วลีข้างต้นในภาษาอังกฤษ ปรากฏอยู่ ณ ทางเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งมีชื่อเสียงมากในสหรัฐอเมริกา.. ณ ทางเข้าบ้านเด็กกำพร้าของเรา มีวลี “เข้ามาเพื่อรับความรัก จากไปเพื่อรับใช้” ที่แม่ผู้จารึกอยู่แต่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา แต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกสลักไว้ในจิตใจทุกดวงของลูก ๆ ของเรา

ผู้มีอุปการคุณที่เคารพรัก ท่านเองเป็นกำลังสำคัญและมีคุณค่ายิ่ง ที่ช่วยให้ความใฝ่ฝันนี้เป็นจริงขึ้นมา เราทำทุกวิถีทางและระดมทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญทุกแขนงมา เพื่อการการเลี้ยงดูอุปการคุณของเรา พวกเขาจะเติบโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเวลา 24 ปีที่อยู่ในบ้านแห่งนี้ จนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ เมื่อถึงเวลาจากไป เราหวังว่าบุคคลที่เจริญเต็มทีเหล่านี้ จะมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมใหม่ของแต่ละคน พวกเขาได้รับการฝึกฝนหล่อหลอมให้รักและช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่ด้อยโอกาสกว่าตน ดังนั้น ขอจงช่วยกันระดมสรรพกำลัง เพื่อให้ความหวังและความใฝ่ฝันของเราเป็นจริงขึ้นได้ในตัวของเด็ก ๆ ผู้เป็นที่รักของเราเถิด



บาทหลวงวีระ ฝั่งรักษ์
ผู้อำนวยการ



▲ บาทหลวงวีระ ฝั่งรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ต้อนรับท่าน ผอ.ชวน กิติเกียรติศักดิ์ ครอบครัว คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนในเครือมารีย์ทิว ทั้งสาขาพัทยา สัตหีบ และบ่อวิน ซึ่งเข้ามาเยี่ยมบ้านของเรา หลังจากได้ทำความรู้จักกับงานของบ้านเด็กกำพร้า โรงเรียนอนุบาลสัตหีบพัฒนาและตัวแทนน้องๆ แล้ว คณะแขกผู้ใฝ่ดีได้แบ่งปันสิ่งของจำนวนมาก และร่วมบริจาคเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียนในความดูแลของมูลนิธิ ด้วย ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยความซาบซึ้งใจ ขอพระเจ้าและพระแม่มารีย์คุ้มครองและอวยพรทุกท่าน พบสิ่งดีประดังประเด้น สมัย กิจการก้าวไกลสุขสวัสดิ์พัฒนาผลกันทั่วหน้า แล้วมาเยี่ยมเด็ก ๆ อีกนะครับ/คะ



▲ อติผู้อำนวยการสมศักดิ์ พงษ์ปริญญา แม้จะเกษียณจากการทำงานที่กรมศุลกากร แต่ยังมีของทานยังแผ่มาถึงเด็ก ๆ ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบวันเกิดของท่าน ในวันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี อติ ผอ.สมศักดิ์ พร้อมด้วยบรรดาญาติสนิทมิตรสหายมากหน้าหลายตาเพื่อน ๆ ศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสุมทรี ผู้แทนบริษัทห้างร้านต่างๆ และอติผู้ร่วมงานที่ทำเรือแหลมฉบัง ร่วมใจกันมาเลี้ยงอาหารน้องๆ เด็กกำพร้า รวมถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พร้อมกับบริจาคสิ่งของจำนวนมากให้กับบ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้ คุณพ่อวีระ ฝั่งรักษ์ ผู้อำนวยการของเราให้การต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่น ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป นะครับ/คะ



▲ สมาชิกกลุ่ม Ya-ri-zaa Chonburi และกลุ่ม Lalan พร้อมผู้ติดตามรวมกว่า 70 ท่าน เคลื่อนขบวนมาทำบุญอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยนอกจากจะได้รับฟังบรรยายสรุปจากคุณครูเกษรพร้อมทั้งทักทายน้องๆ เด็กกำพร้าแล้ว ท่านผู้รักการช่วยเหลือได้กรุณามอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้จำนวนมากเพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กทุกวัยด้วย ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณคุณดิเรกรัตน์ สมศรีคาน เป็นพิเศษสำหรับการประสานกิจกรรมดีๆ ขอคุณสลักจิตที่มาร่วมกันในครั้งนี้จึงนำพาความโชคดียิ่ง สุข ครอบครัวยุติและอวยพรทุกท่านให้มีความสุข และ



▲ รวมพลคนเพี้ยสตั สมาชิกชมรม Fiesta Society Club VIP พร้อมผู้ติดตามหลายท่าน รวมทั้งดากลิ่งพอร์ต โดยกรรณำของคณพพิพัชร์ หงส์เปล่งจากฉะเชิงเทรา เคลื่อนพลเข้ามาแบ่งปันความปรารถนาดีให้กับสมาชิกของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในวันนี้ โดยนอกจากจะผลิตภัณ์เข้าเยี่ยมเยียนน้องๆ ในห้องเด็กอ่อนแล้ว ทางคณะยังได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นประเภทอาหาร ผลิตภัณ์ทำความสะอาดร่างกาย รวมถึงตุ๊กตา ตลอดจนปัจจัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้ด้วย ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย มีความเบิกบานแจ่มใส ครอบครัวยุติและอวยพรทุกท่านมีความสุข และความก้าวหน้าในชีวิตเสมอมาครับ



โครงการต้อนรับกลับบ้านเกิด



▲ บรรดาครอบครัวชาวต่างชาติที่รับลูก ๆ ของเราไปเป็นบุตรบุญธรรม ได้พาลูกๆ กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โครงการเยี่ยมมาตุภูมิของอดีตสมาชิกตัวน้อยๆ ของบ้านเรา มีจำนวน 16 ครอบครัวที่นำลูกๆ รวม 20 คน ในวัย 4-18 ปี กลับมาเยี่ยมบ้านของเราในโอกาสพิเศษนี้ นอกจากบรรดาพ่อ-แม่จากประเทศสวีเดน แคนาดา เยอรมนี และเดนมาร์ก จะได้รับรู้ถึงความทรงจำอันน่าประทับใจเกี่ยวกับวันที่พวกเขาเข้ามาเยี่ยมบ้านของเราเพื่อรับลูกๆ ซึ่งทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว ทุกครอบครัวยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อันอบอุ่นจากการได้พบกันคนคุ้นเคยในบ้านหลังนี้ และได้เที่ยวชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆ ในเมืองไทยอีกด้วย ขอขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปันความสุขและความปลื้มปิติให้กันและกัน ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ แล้วเราจะเฝ้ารอการกลับมาของท่านอีก ขอขอบคุณทีมงานต่างๆ โดยเฉพาะคุณต๋อย แห่งมูลนิธิเอช.เอช.เอ็น. ที่ช่วยให้งานพิเศษครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอพระอวยพรทุกท่านทุกๆ วันและเสมอไป



▲ พล.ร.ต. ดุษฎี สังขบริชา ผู้บัญชาการ กองบัญชาการ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ (กบช.กร.) นำข้าราชการจำนวน 50 ท่าน เดินทางจากฐานทัพเรือสัตหีบ เข้ามาเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณสุวรรณา เขียวนาวัน ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็ก จากนั้น ได้แขกของเราได้ผลิตกันเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของห้องเด็กอ่อน และทักทายน้องๆ วัยทารก นอกจากนี้ แยกพิเศษของเรายังได้กรุณาบริจาคทรัพย์จำนวนหนึ่ง เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ วัยเรียนอีกด้วย ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลให้ท่าน ผบ.กบช.กร. ผู้ได้บังคับบัญชาและครอบครัวของทุกท่าน ตลอดจนภารกิจของ กบช.กร. ประสบความสำเร็จทุกประการ ขอขอบคุณ น.ท. สามารถ กลิ่นคำหอม หัวหน้าส่งกำลังบำรุง กบช.กร. เป็นพิเศษสำหรับการประสานกิจกรรมครั้งนี้



▲ แยกพิเศษของบ้านเด็กกำพร้าในครั้งนี้ เป็นคณะซิสเตอร์และฆราวาสรักไม้อากเซแห่งตึกัก ประเทศเวียดนาม โดยการประสานงานของซิสเตอร์ขวัญเรือน เพ็ญรักษา และซิสเตอร์ชรัษา โยธาธิรักษ์ สมาชิกคณะรักษาเซนแห่งจันทบุรีพร้อมด้วยคุณนันทิยา วรณชัชวรงค์ แห่งสถาบันมารีย์วิทย์ เมื่อได้รับการต้อนรับจากคุณสุวรรณา เขียวนาวัน ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา แล้วทางคณะได้เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสัตหีบพัฒนา และห้องเด็กอ่อนของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกทั้งได้ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับรองผู้อำนวยการ คุณพ่อฤกษ์ญา สุขพัฒน์ ด้วย ขอขอบคุณสำหรับความสนใจ กำลังใจ ของที่ระลึกจากคนพิการทางสายตา และมิตรภาพอันงดงาม ขอพระอวยพรทุกท่านให้โชคดีตลอดการเดินทางด้วยเทอญ

▶ โอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณวราภรณ์ จงกณีนี ทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา พร้อมด้วยครอบครัว บรรดาเพื่อนสนิท และทีมงานกว่า 20 ชีวิตของนายชาญณรงค์ สุ่มมหาคุณ จากร้านบิกกะหมี่&สติก นำความสนุกสนานและอ้อมอ้อมเต็มที มาแบ่งปันกับน้องๆ รวมถึงเด็กพิการทางการได้ยิน โดยมีกิจกรรมสนุกๆ ได้แก่ ภาพยนตร์สามมิติ บทบาทสมมุติ จิตรกรน้อย รดแข่งแต่งหน้าเค้ก ทำขนมกรอก และทำแฟนเด็ก ให้ทุกคนได้ลิ้มรสความอร่อยต่อด้วยอาหารเย็นมีพิเศษในเมนูพระหมีหุญแดงเกี่ยวกับ ข้าวหน้าหมูเทரியากิ ข้าวหน้าไก่ทอดทงคัสลี ซาลาเปา เนยมันและไอศกรีม อาหารมากมายหลายชนิดทำให้สมาชิกทั้งบ้านได้มีท้อง พร้อมทั้งชื่นชมกับความอร่อยกันถ้วนหน้า ขอพระเป็นเจ้าคุ้มครองและอวยพรผู้มีพระคุณของเรา ให้พบพานแต่สิ่งที่ดีงาม ครอบครัวยุติและอวยพรทุกท่านให้โชคดีก้าวหน้าด้วยดีตลอดไปค่ะ/ครับ



▲ ระหว่างการจัดโครงการ “ทำดีทุกวันจากดีแท้” พนักงานบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชัน จำกัด(มหาชน) พร้อมครอบครัวจำนวน 50 ท่าน นัดรวมตัวและเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอขอบคุณสำหรับเวลาอันมีค่า รอยยิ้มแห่งมิตรภาพ รวมถึงสิ่งของจำเป็นและทุนการศึกษาเพื่อช่วยให้น้องๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนอาหารเที่ยงมีอร่อย นำความปลื้มใจมาสู่เด็กกำพร้ารุ่นโตของเรา โอกาสเดียวกันนี้ ทางคณะได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบ้านผ่านการรับชมวีดิทัศน์และการฟังบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ ด้วย ขอขอบคุณบริษัท ทรูโอ วันชั่นแทรเวล เซอร์วิส จำกัด สำหรับการประสานการจัดกิจกรรม ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนาจงผลงเป็นของคณะผู้บริหารและทีมงาน ตลอดจนบริษัททั้งสองก้าวหน้าสืบไปครับ/คะ



▲ ขอต้อนรับท่านประธานมาซาอะกิ โนซากิ พร้อมด้วยนายอายุติ สุกิตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาเกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตลอดจนคณะพนักงานซึ่งเดินทางมาจากอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเข้ามาทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในวันนี้ นอกจากจะได้รับทราบข้อมูลทั่วไปแล้วทางคณะได้สัมผัสบรรยากาศในห้องเด็กอ่อน ทักทายกับน้องๆ วัยทารก ตลอดจนมอบทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็น ประเภทอาหาร เครื่องเขียน ผลิตภัณ์ที่ให้ความสะอาด และของเล่น ให้เป็นประโยชน์ในการดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ทุกวัยในบ้าน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณคุณเกวรารงค์ สิงห์ทอง และทีมงานบริษัท แฟมมิลี่ อ่อน ทวีร์ จำกัด สำหรับการประสานกิจกรรม ขอความสุขความเจริญจงเป็นของคุณมาซาอะกิ ผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกท่านสืบไป

◀ บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ดีใจที่มีโอกาสต้อนรับบุคลากรของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จากสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ จำนวน 45 ท่าน นำโดยนายพณัฐวิฑิต เหนียนเฉลย ซึ่งมาเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ หลังจากได้รู้จักกับบ้านของเราผ่านทางรายการสรุปและการชมวีดิทัศน์แล้ว แยกของเราได้เยี่ยมห้องเด็กอ่อน บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษา รวมถึงได้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการช่วยเก็บกวาดไปไม่รอพระบริเวณบ้านร่วมกับน้องๆ รุ่นโตของเราด้วย ขอขอบคุณสำหรับเวลาอันมีค่า มิตรภาพ และจิตสธารณณของทุกท่าน ขอขอบคุณนางสาว ชารีย์ เทียงธรรม สำหรับการประสานกิจกรรม ขอสิ่งที่ดีที่พื่อเด็กดีคือโอกาสเหล่านี้ นำพาความสมบูรณ์พูนสุขมาสู่คณะผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนความมั่นคงก้าวหน้าของธนาคารกรุงศรีฯ สืบไป